



# ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๒๓๕ วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑



พลอากาศเอก ชัยพลฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล ผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมออกให้บริการ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ตรวจรักษาโรคทั่วไป มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน และผ้าห่มกันหนาว ให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ รอบสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ ชัยบาดาล เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

## “กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ [www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx](http://www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx)



สำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพอากาศ  
ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดลพบุรี



พลอากาศตรี อาทิตย์ อุวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคง สำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพอากาศ และคณะ ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดลพบุรี โดยมี พันเอก ศักดิ์ศรี งอยปิดพันธ์ รองผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดลพบุรี

### การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการกิจการช่างอากาศ ครั้งที่ ๑/๖๒



พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ ชาญตะปะ รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการกิจการช่างอากาศ ครั้งที่ ๑/๖๒ โดยมีตัวแทนจากหน่วยซ่อมบำรุงอากาศยาน กองทัพอากาศ ระดับกองเทคนิค แผนกช่างอากาศ และฝ่ายการช่างของทุกกองบิน รวมถึงกองซ่อมอากาศยาน โรงเรียนการบิน เข้าร่วมประชุมสัมมนา ในการนี้ พลอากาศตรี ภาณุวัชร เปี่ยมศรี รองเจ้ากรมช่างอากาศ ได้ให้เกียรติบรรยายเรื่อง การคำนวณจำนวนอะไหล่ที่เหมาะสมโดยใช้ทฤษฎีความเชื่อถือได้ทางวิศวกรรม เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเวชยันต์รังสฤษฎ์ กรมช่างอากาศ

### การแข่งขันกอล์ฟการกุศลวันปิยมหาราช ครั้งที่ ๓๖ ซึ่งถ้วย "กอล์ฟวันปิยมหาราช" ของกองทัพอากาศ



กองทัพอากาศ โดยกรมแพทย์ทหารอากาศ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลวันปิยมหาราช ครั้งที่ ๓๖ ซึ่งถ้วย "กอล์ฟวันปิยมหาราช" ของกองทัพอากาศ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟได้มีโอกาสน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยมี พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน รายได้จากการแข่งขันนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และสมทบทุนด้านสวัสดิการของกรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกอล์ฟกานตรัตน์ กองทัพอากาศ (สนามงู)





๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒

ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

### พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำกลุ่มจิตบำบัดผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ ๕



พลอากาศตรี อภิชาติ พลอยสังวาลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานและมอบหนังสือรับรองในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำกลุ่มจิตบำบัดผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ ๕ ซึ่งจัดโดย ศูนย์วิชาการยาเสพติด กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ แก่ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองทัพอากาศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

### รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ ตรวจสอบและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔๑



นาวาอากาศเอก อนันต์ ทองเจริญ รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ พร้อมคณะ ตรวจสอบและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔๑ โดยมี นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กองบังคับการกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

กองทัพอากาศ โดย กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผู้สนใจเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สมัครทาง Internet ที่ [www.atts.ac.th](http://www.atts.ac.th) ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เท่านั้น

สอบถามรายละเอียด โทร. ๒๕๓๔ ๓๗๔๒, ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๖๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๒๖๖ หรือ [www.atts.ac.th](http://www.atts.ac.th)

### โครงการชุมชนสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑/๖๒ เข้าเยี่ยมชมกิจการโรงเรียนการบิน



นาวาอากาศเอก พิฑูร เจริญยิ่ง รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก สมบัติ วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑/๖๒ เข้าเยี่ยมชมกิจการโรงเรียนการบิน เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

### วันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๒ ครบ ๙๙ ปี



นาวาอากาศเอก วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล ผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างทหารกองประจำการ ร่วมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๒ ครบ ๙๙ ปี โดยมี อดีตผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

### ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย



นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิชญ์ มหาพันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ พร้อมรถบรรทุกขนาดใหญ่ เรือท้องแบน ร่วมกับคณะของนายวิฑูรย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำถุงยังชีพ จำนวน ๑๐๐ ชุด ไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลเสวีดและตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

### กองบิน ๔๖ และวัดจันทร์ตะวันตก ร่วมทอดผ้าป่าทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านกม่าง



นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ พร้อมด้วยคุณพัฒน์นรี พานิช เกตุรักษ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๖ ข้าราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๖ และวัดจันทร์ตะวันตก ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านกม่าง โดยมอบทุนการศึกษามอบพระพุทธรูป ผ้าห่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมอุปกรณ์กรองน้ำ ให้แก่เด็กนักเรียน และครอบครัวของผู้พิการ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านกม่าง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก